

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗  
 วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	วษะ/วษทตล ชูชมชลสิทธิ์	ประธานสภา		
๒	นายทอง นาค รักหน้าที	รองประธาน		
๓	นายสม ห้า อวตอิน	ว.๑.๒.๓.๔. 3		
๔	นายสมเกียรติ ธิฤทธิชัย	ว.๑.๓.๔.๑		
๕	นายประจวบ ธิฤทธิชัย	ว.๑.๓.๔.๕		
๖	นาย สุรสิทธิ์ ทองสี	ว.๑.๓.๔.๖. 2		
๗	นาย อานนต ธรรม	ว.๑.๓.๔.๗		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประจิม สิ้นกุล	นายก อบต. โคกไม้ลาย		
๒	นางทองปอนด์ ธิฤทธิชัย	รองนายก อบต. โคกไม้ลาย		
๓	นายสมศักดิ์ ชาวเมือง	รองนายก อบต. โคกไม้ลาย		
๔	นายฉัตรเทพ สิ้นกุล	ปลัด อบต. โคกไม้ลาย		
๕	นางบุญฤดาท ศรีสุข	หัวหน้าสำนักงาน		
๖	นางกัญญาภัฏ บุญรัตน์	นักวิชากรงานแผนผัง		
๗	น.ส. นรชชพรพรณ คำอิ่ง	นักวิชาการนโยบายและแผน		
๘				
๙				
๑๐				

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๕ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
มติที่ประชุม - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม - รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๒.๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม - รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหม่ (เพื่อทราบ)

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

นายพนอด ชิมประเสริฐ (ประธานสภา อบต.) ด้วยนายปราโมช สิงห์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ได้เสนอเรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อให้สภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย รับทราบ ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงได้นำเรื่องที่เสนอดังกล่าวบรรจุเข้าระเบียบวาระในครั้ง นี้ เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ครบถ้วน จึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติมครับ

นายปราโมช สิงห์กุล (นายก อบต.โคกไม้ลาย) ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ ๑๘๖ ลำดับที่ ๑ บัญชีครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) จัดซื้อรถกระบะเข้าไฟฟ้า ๖ ล้อ ๑ คัน เนื่องจากต้องการเพิ่มเติม คุณลักษณะของรถกระบะเข้าไฟฟ้าลงในเป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) ให้มีความชัดเจน มากขึ้น โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป เป็นไปตามข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดให้ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของ ผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิด ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น เห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นทราบ จึงขอแจ้งการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกไม้ลาย ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายทราบต่อไป

นายประจวบ รักหน้าที่ (สมาชิกสภา อบต.) เหตุใดจึงต้องมีการแก้ไขแผนพัฒนาโครงการนี้

นายปราโมช สิงห์กุล (นายก อบต.โคกไม้ลาย) เป็นการกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมให้โครงการมีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้จะ ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการจัดทำให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่จะนำมาใช้ประโยชน์ หากมีการ กำหนดรายละเอียดไม่เพียงพอ อาจจะไม่สามารถนำมาใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นได้

ที่ประชุม - รับทราบ

- ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การรายงานผลและเสนอความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
- นายพนอด ชุ่มประเสริฐ (ประธานสภา อบต.) ด้วยนายปราโมช สิงห์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ได้เสนอเรื่อง การรายงานผลและเสนอความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รับทราบ ฝ่ายเลขานุการสภา ได้ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงได้นำเรื่องที่เสนอดังกล่าวบรรจุเข้าระเบียบวาระในครั้ง นี้ เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ครบถ้วน จึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติมครับ
- นายปราโมช สิงห์กุล (นายก อบต.โคกไม้ลาย) ข้าพเจ้า นายปราโมช สิงห์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ขอเสนอเรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเป็นไปตาม ข้อ ๒๙ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดให้ “ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น โดยได้ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” ซึ่งได้ประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานฯ ที่เสนอมาพร้อมนี้
- นายสมโชค พิกุลเงิน (สมาชิกสภา อบต.) เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย และเงินคงเหลือ ในหน้าที่ ๓๑๑ เหตุใดจึงมีเงินคงเหลือมาก มีการตั้งงบประมาณสูงมาก เงินที่เหลือจ่ายรวม ๆ กันแล้ว ท่านนายกสามารถนำไปใช้จ่ายได้อีกหลายอย่าง ก็เลยสงสัยว่าการประมาณการของเรา ทำไมจึงสูงมาก เช่น โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมส่องสว่าง หรือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เพราะมีข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุอยู่แล้วการตั้งงบประมาณก็ต้อง ตั้งงบประมาณตามการลงทะเบียน เงินคงเหลือไม่น่าจะเหลือมากขนาดนี้
- นายปราโมช สิงห์กุล (นายก อบต.โคกไม้ลาย) ปัญหาของการตั้งงบประมาณโครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมส่องสว่าง ไม่ใกล้เคียงกับราคาที่เบิกจ่ายเนื่องจาก ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการจัดทำ ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ เนื่องจากโครงการดังกล่าว อบต.มิได้มีการ ทำหนังสือไปให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประมาณราคาค่าใช้จ่ายก่อนที่จะนำมาบรรจุ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงไม่สอดคล้อง กับงบประมาณที่ต้องจ่าย ส่วนการตั้งงบประมาณสำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นการ ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามยอดเงินงบประมาณ ที่ส่วนกลางแจ้งเป็นเงื่อนไขให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้น จากปีที่แล้วเป็นร้อยละ และการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้น อบต.มิได้เป็นหน่วยงาน เบิกจ่าย โดยกรมบัญชีกลางจะเป็นหน่วยงานเบิกจ่าย เพียงแต่ให้ อบต.ตั้งงบประมาณ เพื่อให้มีการผ่านระบบบัญชีของ อบต.เท่านั้น

ที่ประชุม

- รับทราบ

นายนพดล ชี้มประเสริฐ - บัดนี้ได้มีการประชุมตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกสภา  
(ประธานสภา อบต.) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดประชุมครับ  
ปิดประชุม เวลา ๑๐.๕๕ น.

จำเอก



ผู้จัดรายงานการประชุม

(จรินทร์ ออมทรัพย์วัฒนา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
โคกไม้ลาย สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ แล้ว เห็นว่า  
เป็นการถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายสมโชค พิกุลเงิน)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายทองหล่อ รักหน้าที่)

ลงชื่อ



กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุรเชษฐ์ ทองมี)

ลงชื่อ



(นายนพดล ชี้มประเสริฐ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย